



คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ที่ ๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิก และใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทองศักดิ์ นพนภ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

(แนบท้ายคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นายฉัตรชัย คำดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๓๓๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ฝ่ายบริหารทั่วไป - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	อีกหน้าที่หนึ่ง
๒	นางสาวธาริกา พลอามาตย์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๖๖	- ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป	อีกหน้าที่หนึ่ง
๓	นายฉัตรชัย คำดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๓๓๓	ฝ่ายปลูกป่า - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปลูกป่า	
๔	นายคอน หงษ์เหิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๔๓/๔	- ประจำฝ่ายปลูกป่า	
๕	นางสาวธาริกา พลอามาตย์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๖๖	- ประจำฝ่ายปลูกป่า	

(Handwritten signature)

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

(แบบทำยคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๖	นายภานุพงศ์ เดชะบัณเฑาะว์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๖๔๑	- ประจำฝ่ายปลูกป่า	
๗	นายภูวนนต์ กาญจนศิริศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๖๔๒	- ประจำฝ่ายปลูกป่า	อีกหน้าที่หนึ่ง
๘	นายเทพ ปุยะติ	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๒๕๓๙	- ประจำฝ่ายปลูกป่า	
๙	นายสุรพงษ์ คงมียา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๙๕๒	ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเพาะชำกล้าไม้	อีกหน้าที่หนึ่ง
๑๐	นายภูวนนต์ กาญจนศิริศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๑๖๔๒	- ประจำฝ่ายเพาะชำกล้าไม้	
๑๑	นายดอนม หงษ์เหิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	๘๓/๘	- ประจำฝ่ายเพาะชำกล้าไม้	อีกหน้าที่หนึ่ง
				จำนวน ๓/ ราย	

Handwritten signature